



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกาศมท้องถื่นระดับจังหวัด เพื่อให้สัดส่วนประชาคมท้องถื่นระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถื่น ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและประชาชนโดยทั่วไป ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ให้ใช้นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประชาคมเพื่อเสนอรายบุคคลฯ อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลฯ ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อบุคคลฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คัดเลือกบุคคลเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้

/๓. บุคคล...

๓. บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ คือ

๓.๑ บุคคลผู้นั้นได้ขอสิทธิการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓.๒ บุคคลผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามกำหนดเวลาได้

๓.๓ บุคคลผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๔. การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามประกาศนี้ เป็นการขึ้นบัญชีตามลำดับการเสนอชื่อจากผู้แทนประชาชนท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งโดยไม่เรียงตามลำดับรายชื่อ แต่จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ โดยดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถือเป็นที่สุด

อนึ่ง สำหรับประชาชนผู้มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ที่มีได้เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาชนระดับจังหวัด สามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกกรณี ที่มีการประชุมท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธนภุต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	
2	นายจำรัส คัดตพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	
3	นายถวัลย์ สงวนเผ่า	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	
4	นางสาวบุญฉวีช บุญวณิชชานันท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	
5	นางสาวฐิตินันท์ ตันทรบัณฑิตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	
6	นายสุนทร พริกจำรูญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย	
7	นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสรีรัฐสุทธิ	ครู คศ.2 (หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	
8	นางสาวพรรณนภา ทิพย์पालะ	ครู คศ.2 (แผนกวิชาการบัญชี) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี	
9	นายธีรรัตน์ จิ๋นยั้งเรืองรุ่ง	นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี	
10	นางจรีญา วะธัญญ	กรรมการชุมชนเขาอิงเป่า เทศบาลเมืองเมืองสระบุรี	
11	นางอุตม รัตนพิมพ์	กรรมการชุมชนไทยสมุทร เทศบาลเมืองสระบุรี	
12	นายสมาน กมลสุข	ประธานชุมชนเขาตระกร้า เทศบาลเมืองสระบุรี	
13	นายชลิต คชฤทธิ์	ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	
14	นางประนอม เพ็ชรคง	ประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	
15	นางนวลน้อย ทองคำช้อย	ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	

สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
16	นางรสสุคนธ์ เทียงตรง	ประธานกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท	
17	นางนิภาภรณ์ วรทรัพย์	ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองแค	
18	นายแจ่มนาที มลิทินจินดา	ข้าราชการบำนาญ กรมพัฒนาชุมชน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี (ก.ธ.จ.สระบุรี)	
19	นายมณเฑียร ถวิล	ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองทับกวาง	
20	นายสมบัติ สุขสนอง	กรรมการชุมชนเจริญพร เทศบาลเมืองทับกวาง	
21	นายไสว ปัญญาคำ	กรรมการชุมชน เทศบาลเมืองทับกวาง	
22	นายธนาภรณ์ ปัญญาภาวิน	นายกเทศมนตรีตำบลบางโฉמד	
23	นายแพทย์กฤษณ์ สุกุลแพทย์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	
24	นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี	
25	แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธรบาท	
26	นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย	
27	นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค	
28	นางนงลักษณ์ สุธรรมรักษ์	สาธารณสุขอำเภอพระพุทธรบาท	
29	นางกาญจนา วงษ์นิษฐ์	สาธารณสุขอำเภอหนองแซง	
30	นายณพพงศ์ นาคเสพ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง	

สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
31	นายประจักษ์ จันทรเสนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น	
32	นายศุภสิทธิ์ ชมชนะ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรี	
33	นายนิพล จักรชัย	ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ลำพูนากลาง	
34	นายศุภรัฐโชติ สุขชีรัตน์	นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง	ขอเสนอเป็นกรรมการพัฒนาฯ
35	นายวชิระ ทั้งสวัสดิ์	ปลัดเทศบาลตำบลหินกอง	ขอเสนอเป็นกรรมการพัฒนาฯ
36	นางสุภาพร ศรีสว่าง	รองปลัดเทศบาลตำบลหินกอง	ขอเสนอเป็นกรรมการพัฒนาฯ
37	นายสมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	
38	นายไพศาล ขำวงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด	
39	นายสมบุญ พูลผล	ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนพุด	
40	นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง	รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพศิรินทร์พู่แค สระบุรี	
41	นายสมศักดิ์ แก้วคำภา	รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง	